
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่ 2  คร้ังที่  1  ประจำปี  256๖ 

เมื่อวันที่  3 สิงหาคม  256๖  เวลา  10.๔๕  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 

---------------------------------------- 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ผู้มาประชุม 

ลำดับที่     ชื่อ - สกุล     ตำแหน่ง 
   1.  นายบัณฑิตย์  บินรอแม  ส.อบจ.เขต  1  อ.เมืองนราธิวาส 

   2.  นายสาราหุดิน  อาบู   ส.อบจ.เขต  2  อ.เมืองนราธิวาส (ประธานสภาฯ) 
   3.  นายกามารูเด็น  อูเซ็ง       ส.อบจ.เขต  3  อ.เมืองนราธิวาส  
   4.  นายปารมี  พิมานแมน   ส.อบจ.เขต  4  อ.เมืองนราธิวาส (เลขานุการสภาสภาฯ) 
   5.  นายอาเรส  หะยีแวนาแว  ส.อบจ.เขต  5  อ.เมืองนราธิวาส 
   ๖.  นายนิรันดร ์ ฮะยีอาซัน  ส.อบจ.เขต  1  อ.ระแงะ 
   ๗.  นายมาหามะ  อิงดิง    ส.อบจ.เขต  2  อ.ระแงะ 
   ๘.  นายมามะสักร ี หะยีมะดีเยา๊ะ  ส.อบจ.เขต  ๓  อ.ระแงะ 
 ๙.   นายกูรอซีฮ่า  พระศรีณวงค์  ส.อบจ.เขต  1  อ.ตากใบ 

   ๑๐.  นายอัซฟาดี  ดราแม   ส.อบจ.เขต  2  อ.ตากใบ 
   1๑.  นางสาววิลาสินี  อีซอ   ส.อบจ.เขต  3  อ.ตากใบ 
   1๒.  นายนูรูดิง  มะแซ     ส.อบจ.เขต  1  อ.รือเสาะ 
   ๑๓.  นายมะซากี  หะยีดาโอะ  ส.อบจ.เขต  3  อ.รือเสาะ 
   ๑๔.         นายแวอันวา  แวยะปา   ส.อบจ.เขต  1  อ.สุไหงโก-ลก 
   ๑๕.         นายสนิท  ผุดลาภ   ส.อบจ.เขต  2  อ.สุไหงโก-ลก 
   ๑๖.         นายลุกมาน  การียา   ส.อบจ.เขต  ๓  อ.สุไหงโก-ลก 
   1๗.         นายยูโซะ  ดอเลาะ   ส.อบจ.เขต  1  อ.บาเจาะ 
   ๑๘.         นายกูสารธิต  ตูแวรอนิง  ส.อบจ.เขต  2  อ.บาเจาะ 
   ๑๙.       นางสาวนัสนี  ดารายีสาฮอ  ส.อบจ.เขต  1 อ.ยี่งอ 
   ๒๐.         นายมนญู  บือราเฮง   ส.อบจ.เขต  2  อ.ย่ีงอ 
   ๒๑.         นายวัชระ  หามะ    ส.อบจ.เขต  2  อ.แว้ง 
   ๒๒.        นายอิสสันต์  บินยูโซ๊ะ   ส.อบจ.เขต  1  อ.สุไหงปาดี 
   ๒๓.        นายมฮูัมหมัดนุสรี  เจ๊ะปอ  ส.อบจ.เขต  ๒  อ.สุไหงปาดี 
   ๒๔.        จ.ส.อ.ฮาริส  มะรือสะ             ส.อบจ.เขต  1  อ.เจาะไอร้อง 
   ๒๕.  นายสาแรดี  ดือราแม   ส.อบจ.เขต  2 อ.เจาะไอร้อง 
   ๒๖.        นายมาหะมะ  อีแต    ส.อบจ.เขต  1 อ.ศรีสาคร 
   2๗.         นายนิคม  จันทพงค์   ส.อบจ.เขต  1 อ.สุคิริน 

/สมาชิกสภา... 
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ผู้ลาประชุม 

   ๑.        นายยาหยา  ดอเลาะ    ส.อบจ.เขต  1 อ.จะแนะ  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ผู้ขาดประชุม 

   ๑.  นายอิงครัต  จูมะ           ส.อบจ.เขต  2  อ.รือเสาะ 
   ๒.  นายอันวา  อับดุลเล๊าะ   ส.อบจ.เขต  ๑  อ.แว้ง 

ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ 
 

ลำดับที่     ชื่อ – สกุล      ตำแหน่ง 
   ๑.  นายอับดุลการี  สาเมาะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย  (สนง.ท้องถิ่นจังหวัดฯ) 
      แทนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส   

แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 
   ๒.  นายกูเซ็ง  ยาวอหะซัน  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
   ๓.  นายบณัฑิต  เจ๊ะเง๊าะ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
   ๔.  นายมะหามัด  ฮามิ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
   ๕.  นายชาคริต  โต๊ะนากายอ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
   ๖.  นายหะมะ   มะแซ  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
   ๗.  นายอดินันท์  ศรีสุพรรณพงศ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
   ๘.  นายอับดุลอาซิซ  เจ๊ะมามะ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
   ๙.  นายประเสริฐ  เกศโร  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
   ๑๐.  นายสุเทพ   โชติไพบูลย์พันธุ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
   ๑๑.  นายเปาซี  เลาะแม  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
   ๑๒.  นางสาววิษาพันธ์  สะรอหมาด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน  

     ผู้อำนวยการกองคลัง อบจ.นราธิวาส 
   ๑๓.  นายบุญลือ  เทพษร  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   ๑๔.  นางวิไลวรรณ  เอนกรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ อบจ.นราธิวาส 
   ๑๕.  นายธนาศาล  บุญศิริ  หัวหน้าฝ่ายนิติการ แทนหัวหน้าสำนักปลัด  

อบจ.นราธิวาส 
1๖.          นายศรายุทธ  นุกูลสุวรรณ      หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล รักษาราชการแทน 
                                                     ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.นราธิวาส 

   1๗.          นายทวี  ปุย   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ แทน ผู้อำนวยการ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.นราธิวาส 
 
 

/1๘. นางสาวซัลวานี... 
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   1๘.  นางสาวซัลวานี  สตอปา นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ แทนผู้อำนวยการ 
                                                        กองพัสดุ และทรัพย์สิน อบจ.นราธิวาส                
   1๙.  นางภัทรนิษฐ์  ยอดไกร  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร                                               
                                                       รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่                                  
                                                        อบจ.นราธิวาส   
   ๒๐.  นายซัมซูดิน  รอเซะ  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.นราธิวาส 
   ๒๑.  นายคมกริซ  สุหลง  นิติกรปฏิบัติการ  
   ๒๒.  นางไซด๊ะ   ดือเร๊ะ  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา  
   ๒๓.  นางสาวรัตติยา  ดอฮะ  หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร 
   ๒๔.  นางกูดรุณี  หลงเจ๊ะ  หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
   ๒๕.  นายจักรา   ศิริพร  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
   ๒๖.  นางวรรณี   เทพษร  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
   ๒๗.  นางสาวอัลฟาห์  เสกหวัง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
   2๘.  นายบรรดาศักดิ์  เทพษร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
   2๙.  นางอาดีล๊ะ   ตามะ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
   ๓๐.  นายศักดินันท์  สุวรรณลี พนักงานขับรถยนต์ 
   ๓๑.   นางสาวรุสมีมีร์  กูโน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
   ๓๒.  นางสาวสุณิดา  อาบ๊ะ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
   ๓๓.  นายนินารวี  พงศารุจิรัตน์ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
   ๓๔.   นางสาวนุรอัซรียะห์  สะนิ นักศึกษาฝึกงาน  
   ๓๕.   นางสาวอามีร่า  อารง  นักศึกษาฝึกงาน  
   ๓๖.   นายซอยฟุลเลาะ  ดือราซง นักศึกษาฝึกงาน  

เปิดประชุมเวลา  10.45  นาฬิกา 

ก่อนระเบียบวาระการประชุม   

เลขานุการสภาฯ อัซซาลามู ่อาลัยกุม วาเราะห์ม่าตุลลอฮ์ฮิวะบาร่อกาตุห์ เรียนท่านนายก   
องค์การฯ  ท้องถิ่นจังหวัดฯ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  หัวหน้า
ส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ขณะนี้  ในที่ประชุมสภาฯ  
ท่านสมาชิกสภาฯ  ได้มามากกว่ากึ่งหนึ่งแล้วนะครับ  เป็นอันว่าครบองค์ประชุม  ลำดับ
ต่อไป  ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ขึ้นมาทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส ต่อไป ขอเรียนเชิญครับ และขอเชิญทุกท่านยืนขึ้น ครับ 

 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ   (ขึ้นทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส) 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญทุกท่านนั่งลงได้  ครับ 

เลขานุการสภาฯ                          (อ่านประกาศกำหนดการประชุมสภาฯ) 

     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
เร่ือง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 

          สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจำปี  256๖ 

    ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ได้รับญัตติ               
เรื่อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบพิจารณารับโอนที่ดินที่มีผู ้อุทิศให้โดยมีเงื่อนไข 
(เฉพาะพื้นที่ก่อสร้าง) เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำมัสยิดยามีตุ้ลอิมาดตุล
อิสลาม (บ้านต้นตาล)  หมู ่ท ี ่  2 ตำบลจอเบาะ อำเภอยี ่งอ  จังหวัดนราธ ิวาส                              
และญัตติอื่นๆ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ได้พิจารณาตามอำนาจหน้าที่                   
ที่กฎหมายกำหนด 

เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  จึงกำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี 256๖ ในวันที่ ๓ เดือนสิงหาคม        
พ.ศ. 256๖ เวลา 10.00  น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  
โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  24 และ 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  พ.ศ.  2540  (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2562) ประกอบกับ       
ข้อ 22 และข้อ 23 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547  (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554) 

ประกาศ ณ วันที่ ๒7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 256๖ 

                                                         นายสาราหุดิน   อาบู 
                   (นายสาราหุดิน   อาบู) 

       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส            

ประธานสภาฯ   อัซซาลามู ่อาลัยกุม วาเราะห์ม่าตุลลอฮ์ฮิวะบาร่อกาตุห์  เรียนท่านนายก   
องค ์การฯ  ท ้องถ ิ ่นจ ังหว ัดฯ ท ่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหว ัดนราธ ิวาส         
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เมื่อสมาชิกสภาฯ  
มาเกินจำนวนกึ่งหนึ่งแล้ว เป็นอันว่าครบองค์ประชุมฯ ผมขอเปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 1 ประจำปี 256๖ 

 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป ผมขอดำเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมสภาฯ 
ต่อไปนะครับ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ประธานสภาฯ  เรื่องที่ 1 สำหรับวันนี้ ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับคุณลุกมาน  การียา  
ตำแหน ่งสมาช ิกสภาองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดนราธ ิวาส ในการเล ือกตั้ ง                          
แทนตำแหน่งที ่ว่าง  เขตเลือกตั้งที ่ 3 อำเภอสุไหงโก - ลก และคุณมูฮัมหมัดนุสรี       
เจ๊ะปอ  ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ในการเลือกตั้ง                  
แทนตำแหน่งที่ว่าง  เขตเลือกตั้งที่  2  อำเภอสุไหงปาดี  

   ลำดับต่อไป ผมขออาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562) 
กล่าวว่า “ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิญาณตน                   
ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่า “จะรักษาไว้ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน” 

ประธานสภาฯ  จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ  คุณลุกมาน  การียา ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การ
บร ิ หารส ่ วนจ ั งหว ั ด นราธ ิ ว าส  เขต เล ื อกต ั ้ งที่  3  อำ เภอส ุ ไหง โก  –  ลก                                       
และคุณมูฮัมหมัดนุสรี  เจ๊ะปอ ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส เขตเลือกตั ้งท ี ่  2 อำเภอสุไหงปาดี ย ืนขึ ้นและกล่าวคำปฏิญาณตน                              
ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประธานสภาฯ เชิญครับ   

ประธานสภาฯ  ข้าพเจ ้า (ออกชื ่อผ ู ้ปฏ ิญาณ) ขอกล่าวปฏิญาณตนว่า “จะรักษาไว้                      
และปฏ ิบ ัต ิตามร ัฐธรรมน ูญ  แห ่ งราชอาณาจ ักรไทย จะซ ื ่ อส ัตย ์ส ุจริต                                   
และปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของประชาชน” ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  เมื่อท่านสมาชิกสภาฯ ได้ปฏิญาณตนแล้ว ก็ถือว่าสมาชิกสภาฯ ท่านได้เป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยสมบูรณ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประธานสภาฯ  เรื่องที่ 2 ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง     
นายมาหะมัด  ฮามิ เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส คนที ่ 2                    
เพ ื ่อช ่วยเหลือการปฏิบ ัต ิงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส                            
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ในโอกาสนี้ ขอเชิญท่านรองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวแนะนำตัว และแสดงความรู้สึกต่อที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ครับ 
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นายมาหะมัด  ฮามิ  เร ียนท่านประธานสภาฯ  ท ่านนายกองค์การฯ  ห ัวหน้าส ่วนราชการ                     
และตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ผู ้มีเกียรติทุกท่าน                        
ผมขอแสดงความรู้สึกในการที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้แต่งตั้ง
ให้กระผมมาปฏิบัติหน้าที่เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่ ๒ มีความรู้สึก 
ปลาบปลื้มเป็นอย่างสูง ที่ท่านนายกองค์การฯ ได้ให้เกียรติกระผมในครั้งนี้  นะครับ             
ถือว่าเกียรติอันนี ้ เป็นเกียรติที ่ทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส                
ได้มอบหมายและผมเองก็น้อมรับ และจะขอปฏิบัติงานตามที่นายกองค์การบริหารสว่น
จังหวัดนราธิวาส มอบหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ชาวจังหวัดนราธิวาส ครับผม        

ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณครับ ท่านรองนายกองค์การฯ คนที่ ๒ 

ประธานสภาฯ  เร ื ่องท ี ่  ๓  ด ้วยสมาคมองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดแห ่งประเทศไทย                                
และสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ได้เดินทางจะมาเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัย
ที ่ได้รับผลกระทบจากโกดังเก็บพลุเกิดระเบิด ที ่ตำบลมูโน๊ะนะครับ ในวันพรุ ่งนี้                        
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นะครับ ทางประธานสภาฯ ก็เลยจะได้นัดสมาชิกสภาฯ 
พรุ่งนี้ 9 โมง นัดเจอกันที่ อบจ. แล้วก็เดินทางไปพร้อมกันนะครับ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบมาว่าจะมากันทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ จะเดินทางด้วยกัน
นะครับ การแต่งกายให้ใส่เสื ้อกั ๊กภาคสนามนะครับ พรุ ่งนี ้ 10 โมง สำหรับใคร                        
ที ่อยู ่เส้นทางสุไหงโก – ลก ก็ไปเจอที ่หน้างานได้เลยนะครับ 10 โมงเจอกันที่                      
ตลาดมูโนะ นะครับ 

ประธานสภา ฯ  ลำดับต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 2       เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 19 เมษายน  2566 

ประธานสภา ฯ เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ นำเสนอ 

นายอาเรส  หะยีแวนาแว   เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกองค์การฯ  หัวหน้าส่วนราชการ     
และตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ผู ้มีเกียรติทุกท่าน        
ผมนายอาเรส  หะยีแวนาแว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส         
เขตอำเภอเมืองนราธิวาส  ในฐานะที่ผมเป็นประธานคณะกรรมการตรวจรายงาน      
การประชุมฯ  ขอสรุปรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่  ๑๙  เมษายน  2566 
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   ไม่มีการแก้ไข  ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ    เช ิญสมาชิกฯ พิจารณา  ซ ึ ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ            
ได้ดำเนินการตรวจรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ตั้งแต่วันที่  ๑๙  เมษายน  2566  

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด รับรอง  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส สมัยวิสามัญ สมัยที ่  1 ครั ้งท ี ่  1 ประจำปี 2566 เมื ่อว ันที่                              
19 เมษายน  2566  โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่รับรอง  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส สมัยวิสามัญ สมัยที ่  1 ครั ้งท ี ่  1 ประจำปี 2566 เมื ่อว ันที่                           
19 เมษายน  2566  โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ รับรอง      22  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่รับรอง         ไม่มี      
        สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง (ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)    

   มติที ่ประชุมสภาฯ   รับรอง  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส สมัยวิสามัญ สมัยที ่  1 ครั ้งท ี ่  1 ประจำปี 2566 เมื ่อว ันที่                           
19 เมษายน  2566 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื ่อง  ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบพิจารณารับโอนที่ดินที ่มีผู ้อุทิศให้                        
 โดยมีเงื ่อนไข (เฉพาะพื้นที่ก่อสร้าง) เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำ
 มัสยิดยามีตุ้ลอิมาดตุลอิสลาม (บ้านต้นตาล)  หมู่ที่ 2 ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ   
จังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  กล่าวรายละเอียด ครับ 

นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้ผมขอมอบ
ให้รองนายกองค์การฯ คนที่ ๑ ชี้แจงแทนครับ 

นายบัณฑิต  เจ๊ะเง๊าะ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายบัณฑิต  
เจ๊ะเง๊าะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส คนที่ 1 ได้รับมอบหมาย              
จากท่านนายกองค์การฯ ให้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้  นะครับ 
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ด ้วยองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลจอเบาะ ม ีความประสงค ์ท ี ่ จะสร ้าง                         
อาคารอเนกประสงค์ประจำมัสยิดยามีตุ ้ลอิมาดตุลอิสลาม (บ้านต้นตาล) หมู่ที ่ ๒                      
ตำบลจอเบาะ อำเภอยี ่งอ จังหวัดนราธิวาส เพื ่อใช้เป็นศูนย์รวมของประชาชน                   
รวมถึงเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการประสานงานรวบรวมองค์ความรู้ในพื้นที่ โดยมีขนาด
กว ้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร เป ็นจำนวนเง ิน ๓ ,๐๐0,000 บาท                                  
(ตามประมาณการของกองช่าง) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ ไม่มีงบประมาณ
เพียงพอ จึงขอความอนุคราะห์สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส                      
พ ิจารณาก่อสร ้างอาคารอเนกประสงค์ประจำมัสย ิดยามีต ุ ้ลอิมา ดตุลอ ิสลาม                         
(บ ้านต ้นตาล) เพ ื ่อให ้ประชาชนในตำบลและพ ื ้นท ี ่ ใกล ้ เค ีย งใช ้ประโยชน์                                  
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ได้พิจารณา               
ให้ความเห็นชอบในเรื่องรับโอนที่ดินที่มีผู้อุทิศให้โดยมีเงื่อนไข (เฉพาะพื้นที่ก่อสร้าง) 
เนื้อที่ประมาณ ๑ งาน เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำมัสยิดยามีตุ้ลอิมาดตุล
อิสลาม (บ้านต้นตาล) คสล. ๒ ชั ้น พื ้นที ่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๒๓ ตารางเมตร                          
บนที่ดินเลขที่ ๖๗๐๘ ระวางเลขที่  ๕๓๒๑ IV ๙๖๐๔-๒,๑ เลขที่ดิน ๔ หน้าสำรวจ 
๒๔๔๓ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี ่งอ จังหวัดนราธิวาส เนื ้อที ่ ๓ งาน ๙๓ ตารางวา                       
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของมัสยิดยามีตุ้ลอิมาดตุลอิสลาม เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๐๒๐๑๔๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑                   
เร่ือง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว ่าด ้วยการจัดซื ้อจ ัดจ ้าง                        
และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื ้อจัดจ้าง                   
และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ ่น (อปท.) หรือให้สิทธิอันเกี ่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู ้ดูแลพัสดุนั้น                       
ถ้าการกระทำดังกล่าว มีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น (รายละเอียดแนบท้าย) 

ประธานสภาฯ    ขอบคุณครับ  ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส คนที่ ๑               
ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วมกันพิจารณา  เชิญครับ   

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

 

 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด เห็นชอบ  พิจารณารับโอนที ่ด ินที ่ม ีผ ู ้อ ุท ิศให้                        
 โดยมีเงื ่อนไข (เฉพาะพื้นที่ก่อสร้าง) เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำมัสยิด                   
ยามีตุ้ลอิมาดตุลอิสลาม (บ้านต้นตาล)  หมู่ที่ 2 ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่เห็นชอบ  พิจารณารับโอนที่ดินที ่มีผู ้อุทิศให้                        
โดยมีเงื ่อนไข (เฉพาะพื้นที่ก่อสร้าง) เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำมัสยิด                
ยามีตุ้ลอิมาดตุลอิสลาม (บ้านต้นตาล)  หมู่ที่ 2 ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ เห็นชอบ      25  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่เห็นชอบ      ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง     ไม่มี    

   มต ิท ี ่ประช ุมสภาฯ   เห ็นชอบ  พิจารณาร ับโอนท ี ่ด ินท ี ่ม ีผ ู ้อ ุท ิศให้                         
 โดยมีเงื ่อนไข (เฉพาะพื้นที่ก่อสร้าง) เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำมัสยิด      
ยาม ีต ุ ้ลอ ิมาดตุลอ ิสลาม (บ ้านต ้นตาล) หม ู ่ท ี ่  2 ตำบลจอเบาะ อำเภอย ี ่งอ                        
จังหวัดนราธิวาส 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป 

   ๓.๒  เรื่อง  การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส                 
เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 ท่าน 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  กล่าวรายละเอียด  ครับ  

นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้ผมขอมอบ
ให้รองนายกองค์การฯ คนที่ ๒ ชี้แจงแทนครับ 

นายมาหะมัด  ฮามิ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายมาหะมัด  
ฮามิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส คนที ่ ๒ ได้ร ับมอบหมาย              
จากท่านนายกองค์การฯ ให้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้  นะครับ 

 

 

/ตามคำส่ังองค์การ... 
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         ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ที่ ๔๕๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ และคำสั ่งที ่ ๒๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที ่ ๙ มีนาคม  ๒๕๖๔ เรื ่อง                   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งได้แต่งตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ ังหว ัดนราธ ิวาส  จำนวน ๓ ท ่าน ร ่วมเป็น
คณะกรรมการฯ แต่ได้พ้นจากตำแหน่ง จำนวน ๑ ท่าน เนื่องจากได้ขอลาออกจาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ตั ้งแต่วันที ่ ๑ เมษายน 2566                     
เพ่ือลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส   

   ดังนั ้น เพื ่อให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และ ข้อ ๒๙ และเพื่อให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส มีองค์ประกอบครบถ้วน ตามที่ระเบียบ
กำหนดไว้ และสามารถปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จำนวน  ๑  คน แทนตำแหน่งที่ว่าง และให้อยู่ในตำแหน่ง
เพียงเท่าวาระที ่เหลืออยู ่ของตำแหน่งที ่ตนแทน ตามวิธีการคัดเลือกที ่กำหนดไ ว้                   
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส ต่อไป 

ประธานสภาฯ    ขอบคุณท่านรองนายกองค์การฯ คนที่ ๒ ลำดับต่อไป ขอเชิญสมาชิกสภาฯ 
เสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 ท่าน ขอเชิญครับ 

นายกามารูเด็น  อูเซ็ง    เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านท้องถิ่นจังหวัด ท่านนายกองค์การฯ หัวหน้า
ส่วนราชการ และเพื่อนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ผมนายกามารูเด็น                
อูเซ็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เขตอำเภอเมืองนราธิวาส                    
ขอเสนอ  นายกูรอซีฮ่า  พระศรีณวงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
เขตอำเภอตากใบ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาส แทนตำแหน่งที่ว่าง ครับ 

ประธานสภาฯ  ขอผู ้ร ับรองด้วยครับ  ผู ้ร ับรองถูกต้อง  (ผ ู ้ร ับรองคนที ่ 1  นายอาเรส          
หะยีแวนาแว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เขตอำเภอเมือง
นราธิวาส  ผู้รับรองคนที่  2  นายบัณฑิตย์  บินรอแม  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่น
000 

 

/จังหวัดนราธิวาส… 



 

-11- 

 จังหวัดนราธิวาส เขตอำเภอเมือง) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ 
ท่านอื่น เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส แทนตำแหน่งที่ว่าง ขอเชิญเสนอ ครับ 

ประธานสภาฯ          ถ้าไม่มี  เป็นอันว่านายกูรอซีฮ่า  พระศรีณวงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส เขตอำเภอตากใบ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส แทนตำแหน่งที่ว่าง ครับ 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป 

   ๓.๓  เรื่อง  การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส                 
เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จำนวน 5 ท่าน 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  กล่าวรายละเอียด  ครับ  

นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในเรื่องนี้ผมขอมอบ
ให้รองนายกองค์การฯ คนที่ ๒ ชี้แจงแทนครับ 

นายมาหะมัด  ฮามิ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายมาหะมัด  
ฮามิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส คนที ่ ๒ ได้ร ับมอบหมาย              
จากท่านนายกองค์การฯ ให้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้  นะครับ 

       ตามประกาศจ ั งหว ัดนราธ ิวาส ลงว ันท ี ่  ๒๔ ม ีนาคม 2564  เร ื ่ อ ง                         
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ซึ่งได้แต่งตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นกรรมการ จำนวน 5 คน และได้พ้น                    
จากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ ๒ ปี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 และอาจได้รับ                 
การคัดเลือกอีกได้   

  ดังน ั ้น เพ ื ่อให ้เป ็นไปตามพระราชบัญญัต ิองค ์การบริหารส่วนจังหวัด                       
พ.ศ .  ๒๕๔๐ แก ้ ไขเพ ิ ่ม เต ิมถ ึ ง  (ฉบ ับท ี ่  ๕)  พ.ศ .  2 562 มาตรา 45 (2)                       
และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (1) และ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สามารถปฏิบตัิตาม
อำนาจหน้าที ่เพื ่อให้เกิดการประสาน และบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
ในภาพรวมของจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอให้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้โปรดพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส จำนวน  5 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับจังหวัด 

/ทั้งนี้ จะได้นำ… 
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  ทั้งนี ้ จะได้นำผลการคัดเลือก แจ้งไปยังจังหวัดนราธิวาส เพื ่อดำเนินการ
ปรับปรุงประกาศแต่งตั ้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ ่นระดับจังหวัด                      
ให้เป็นปัจจุบันต่อไป 

ประธานสภาฯ           ขอบคุณท่านรองนายกองค์การฯ คนที่ ๒ ลำดับต่อไป ขอเชิญสมาชิกสภาฯ 
เสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 5 ท่าน โดยให้เสนอทีละ 1 ท่านครับ ขอเชิญ
ครับ 

นายกามารูเด็น อูเซ็ง    เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านท้องถิ่นจังหวัด ท่านนายกองค์การฯ หัวหน้า
ส่วนราชการ และเพื่อนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ผมนายกามารูเด็น                      
อูเซ็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เขตอำเภอเมืองนราธิวาส                    
ขอเสนอ นายบัณฑิตย์  บินรอแม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส                  
เขตอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ ่นระดับจังหวัด                   
คนที่ 1 ครับ 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ  ผู้รับรองถูกต้อง  (ผู้รับรองคนที่ 1 นายนิคม  จันทพงค์  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เขตอำเภอสุค ิร ิน  ผู ้ร ับรอง                    
คนที ่ 2 นายอัซฟาดี  ดราแม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส                    
เขตอำเภอตากใบ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด  จะเสนอชื ่อสมาชิกสภาฯ ท่านอื่น                          
เป็นกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ 1 ขอเชิญเสนอ ครับ 

ประธานสภาฯ          ถ้าไม่มี  เป็นอันว่าสภาฯ มีมติให้นายบัณฑิตย์  บินรอแม  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เขตอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ 1  

ประธานสภาฯ          ขอเชิญเสนอคนที่ 2 ครับ 

นายอาเรส  หะยีแวนาแว   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านท้องถิ่นจังหวัด ท่านนายกองค์การฯ หัวหน้า
ส่วนราชการ และเพื ่อนสมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ผมนายอาเรส                      
หะยีแวนาแว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เขตอำเภอเมือง
นราธิวาส ขอเสนอ นายอิสสันต์  บินยูโซ๊ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส เขตอำเภอสุไหงปาดี เป็นกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
คนที่ ๒ ครับ 

 

/ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ  ขอผู ้ร ับรองด้วยครับ  ผู ้ร ับรองถูกต้อง  (ผู ้ร ับรองคนที ่ 1  นายบัณฑิตย์           
บินรอแม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เขตอำเภอเมืองนราธิวาส     
ผู ้รับรองคนที่  2  นายกามารูเด็น  อูเซ็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส เขตอำเภอเมือง) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด  จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอื่น 
เป็นกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ จังหวัด คนที่ ๒ ขอเชิญเสนอ ครับ 

ประธานสภาฯ          ถ้าไม่มี  เป็นอันว่าสภาฯ มีมติให้นายนายอิสสันต์  บินยูโซ๊ะ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เขตอำเภอสุไหงปาดี เป็นกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ ๒  

ประธานสภาฯ          ขอเชิญเสนอคนที่ ๓ ครับ 

นายมนูญ  บือราเฮง   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านท้องถิ่นจังหวัด ท่านนายกองค์การฯ หัวหน้าสว่น
ราชการ และเพื่อนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ผมนายมนูญ  บือราเฮง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เขตอำเภอยี่งอ ขอเสนอ นายยูโซะ  
ดอเลาะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  เขตอำเภอบาเจาะ                     
เป็นกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ ๓ ครับ 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ  ผู้รับรองถูกต้อง  (ผู้รับรองคนที่ 1 นายแวอันวา  แวยะปา  
สมาช ิกสภาองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดนราธ ิวาส  เขตอำเภอส ุไหงโก – ลก                         
ผู ้ร ับรองคนที ่  2  นายอัซฟาดี  ดราแม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส เขตอำเภอตากใบ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด  จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอื่น
เป็นกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ จังหวัด คนที่ ๓ ขอเชิญเสนอ ครับ 

ประธานสภาฯ          ถ้าไม่มี  เป็นอันว่าสภาฯ มีมติให้นายยูโซะ  ดอเลาะ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาส เขตอำเภอบาเจาะ เป็นกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับจังหวัด คนที่ ๓  

ประธานสภาฯ          ขอเชิญเสนอคนที่ ๔ ครับ 

นายสนิท  ผุดลาภ   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านท้องถิ่นจังหวัด ท่านนายกองค์การฯ หัวหน้าส่วน
ราชการ และเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ผมนายสนิท ผุดลาภ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เขตอำเภอสุไหงโก – ลก ขอเสนอ นายมนูญ  
บือราเฮง00   

/บือราเฮง… 
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      บือราเฮง สมาช ิกสภาองค ์การบร ิหารส่วนจ ังหว ัดนราธ ิวาส  เขตอำเภอยี ่งอ                           
เป็นกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ ๔ ครับ 

ประธานสภาฯ  ขอผู ้ร ับรองด้วยครับ  ผู ้ร ับรองถูกต้อง  (ผู ้ร ับรองคนที ่ 1  นายกูรอซีฮ่า                       
พระศรีณวงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เขตอำเภอตากใบ                   
ผู้รับรองคนที่  2  นายบัณฑิตย์  บินรอแม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส เขตอำเภอเมือง) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด  จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอื่น
เป็นกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ จังหวัด คนที่ ๔ ขอเชิญเสนอ ครับ 

ประธานสภาฯ          ถ้าไม่มี  เป็นอันว่าสภาฯ มีมติให้นายมนูญ  บือราเฮง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เขตอำเภอยี่งอ เป็นกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับจังหวัด คนที่ ๔ 

ประธานสภาฯ          ขอเชิญเสนอคนที่ ๕ ครับ 

นายมาหามะ  อิงดิง   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านท้องถิ่นจังหวัด ท่านนายกองค์การฯ หัวหน้าส่วน
ราชการ และเพื ่อนสมาชิกสภาฯ ผ ู ้ทรงเก ียรติท ุกท่านครับ  ผมนาย มาหามะ                      
อิงดิง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เขตอำเภอระแงะ ขอเสนอ                  
นายอาเรส  หะยีแวนาแว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เขตอำเภอ
เมืองนราธิวาส เป็นกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ ๕ ครับ 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้อง (ผู้รับรองคนที่ 1 นายกูสารธิต ตูแวรอนิง  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เขตอำเภอบาเจาะ  ผู้รับรองคนที่ 2  
นายบัณฑิตย ์   บ ินรอแม  สมาช ิกสภาองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดนราธ ิวาส                          
เขตอำเภอเม ือง ) ม ีสมาช ิกสภาฯ ท ่านใด จะเสนอช ื ่อสมาช ิกสภาฯ ท ่านอื่น                            
เป็นกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ ๕ ขอเชิญเสนอ ครับ 

ประธานสภาฯ          ถ้าไม่มี  เป็นอันว่าสภาฯ มีมติให้นายอาเรส  หะยีแวนาแว สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เขตอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ ๕ 

ประธานสภาฯ          เป็นอันว่า สภาฯ ได้มีมติเลือกคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัด จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 

 

/๑. นายบัณฑิตย์... 
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   ๑. นายบัณฑิตย์  บินรอแม  ส.อบจ.เขต  1  อ.เมืองนราธิวาส 

   ๒. นายอิสสันต์  บินยูโซ๊ะ  ส.อบจ.เขต  1  อ.สุไหงปาดี 
   ๓. นายยูโซะ  ดอเลาะ   ส.อบจ.เขต  1  อ.บาเจาะ 
   ๔. นายมนญู  บือราเฮง  ส.อบจ.เขต  2  อ.ย่ีงอ 
   ๕. นายอาเรส  หะยีแวนาแว  ส.อบจ.เขต  5  อ.เมืองนราธิวาส 

ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป 

ระเบียบวาระที่  5   ญัตติอื่นๆ  หรือเร่ืองอ่ืนๆ    

ประธานสภาฯ           เชิญสมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีอะไรจะเสนอแนะอีกหรือไม่ครับ  เชิญครับท่าน
นายกองค์การฯ 

นายกองค์การฯ    เร ียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติท ุกท่านครับ                        
เหตุการณ์ในพื้นที่เราจังหวัดนราธิวาสได้เกิดอุบัติภัย โกดังพลุระเบิดก็เกิดจากความ
ประมาท พื้นที่มูโน๊ะ ตามที่ประธานสภาได้แจ้ง คือเราจะไปกันพรุ่งนี้ เวลา 09.00 น.
นัดเจอกันที่ อบจ. พอดีทางสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยเค้าโอน
มาให้เรา 500,000 บาท เพ่ือช่วยเหลืออุบัติภัยที่อำเภอมูโน๊ะ แล้วก็พรุ่งนี้เราก็ช่วยกัน
ไป เขาจะโอนมาวันนี้ ผมให้ท่านประธานสภาฯ ได้เปิดบัญชีไว ้ก็งบส่วน หนึ่ง ของ อบจ.
ผมก็คุยกัน มท .1 สั่งมาที่ท้องถิ่นจังหวัด อธิบดีกำชับท้องถิ่นจังหวัด  เขาสั่งมาเลย    
เรื ่องนี ้เร่งด่วน ส่วนที่ได้ช่วยเหลือ ผมสั่งกระเบื้องไปแล้ว 4,000 แผ่น ราคาอยู่ที่                 
แผ ่นละ 45 บาท  ย ังไงก ็ช ่วยให้ เต ็มท ี ่ เลย  ค ิดว ่าพร ุ ่ งน ี ้ถ ึง ท ี ่ม ู โน ๊ะส ่วนหนึ่ง                   
ของงบประมาณ อปท.ส่วนหนึ่ง เราก็ช่วยประมาณ 2 แสนบาท เราก็สมทบไปตรงนั้น
ทางสมาคม 500,000 บาท นี ่เขาบอกว่าจะให้ผู ้เสียชีว ิตรายละ 10,000 บาท                     
ส่วนที่เหลือยังไม่ได้คุยจะทำยังไงกับนายกที่จะมานั้น นายกสมาคมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแห่งประเทศไทยก็มาด้วย สำหรับ อบจ.ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎ์ พัทลุง สตูล 
สงขลาจะมาหมด พรุ่งนี้เราก็ได้ไปร่วมกัน เวลา 09.00 น. นายกก็ขอบคุณที่เพื่อน
สมาชิกที ่มาได้มาจากเลือกตั ้ง  ที ่ลาออกไปสมัครผู ้แทน สองเขต สุไหงโก - ลก                       
กับสุไหงปาดี ก็ได้เลือกตั้งมาแล้วช่วยกันพัฒนามาทำงานด้วยกัน อดีตนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ลาออกแล ้วมาเป ็นสมาช ิกสภา อบจ.  เล ือกต ั ้ งได ้น ี ่ก ็ ไม ่ ใช ่ธรรมดาแล ้วนะ                             
เชื่อว่าเขายอมรับส่วนหนึ่ง มาจากปกครองมาเป็นท้องถิ่น คนหนึ่งของอำเภอสุไหงปาดี 
ผมก็ยินดีที่มาร่วมกันทำงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส วันนี้ผมขอขอบคุณ
อีกครั้งหนึ่ง ที่เรามาได้จากเลือกตั้งนั้นมันก็ต้องพยายามกันช่วยกันทำงานแค่นั้นเอง
พัฒนาในพื้นที่ งบประมาณมีไม่มาก พอพัฒนาได้แค่นั้นเองครับ วันนี้ผมก็ขอขอบคุณ          
อีกครั้งหนึ่ง สมาชิกที่มาเลือกตั้งขอบคุณมากครับ 

 

/ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ           ขอบคุณครับท่านนายกองค์การฯ เดี๋ยวอยากให้สมาชิกสภาฯ ใหม่แนะนำตัว     
อย ่ า ง เป ็นทางการนะคร ับ  ว ันน ี ้ เพราะว ่ า ได ้ปฏ ิญาณตนเร ี ยบร ้ อยแล้ ว                             
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ จากสุไหงปาดีก่อนนะครับ แนะนำตัวก่อน 

นายมูฮ ัมหมัดนุสร ี  เจ ๊ะปอ  เร ียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกองค์การฯ คณะผู ้บร ิหาร                  
หัวหน้าส่วนราชการ  และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายมูฮัมหมัดนุสรี 
เจ๊ะปอ เดิมนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 บ้านปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส                 
ก็เปลี ่ยนบทบาทจากปกครองมาเป็นท้องถิ ่น จะเข้ามาพัฒนา เดิมนั ้นพัฒนาอยู่                          
หน่ึงหมู่บ้านก็เพ่ิมภาระเป็น 3 ตำบล 40 หมู่บ้าน ก็อิซชะอัลลอฮ ลองพัฒนาดู ก็ได้รับ
ความร่วมมือจากนายก อบจ. ผมน้องใหม่ฝากเนื้อฝากตัวกับทุกท่าน อะไรที่ผมล่วงเกิน
อะไรทีไม่สมควรก็ขอคำแนะนำจากพรรคพวก ครับ ขอเพียงเท่านี ้

ประธานสภาฯ           ครับก็ขอขอบคุณนะครับสมาชิกสภาฯ จากอำเภอสุไหงปาดีนะครับ                                 
ได้แนะนำตัวนะครับ แล้วก็เชิญสมาชิกสภาฯ จากอำเภอสุไหงโก – ลก แนะนำตัวครับ 

นายลุกมาน  การียา     เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ  และท่านสมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายลุกมาน   การียา                       
เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เขต 3 อำเภอสุไหงโก – ลก                  
ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาที่ได้ร่วมพัฒนา ในสถานที่แห่งนี้  ก็ขอฝากเนื้อ             
ฝากตัวด้วยครับ ขอบคุณครับ   

ประธานสภาฯ           ครับ ก็ขอขอบคุณนะครับ ยังไงก็เรามาอยู่ครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับ 
สมาชิกสภาฯ ทั้ง 2 นะครับ ก็มีอะไรก็พูดคุยนะครับ ขอเชิญครับ ท่านสมาชิกสภาฯ 

นายกามารูเด็น  อูเซ็ง     เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกองค์การฯ คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วน
ราชการ  และท่านสมาชิกสภาฯ  ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายกามารูเด็น             
อูเซ็ง ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  อำเภอเมืองนราธิวาส 
ในระเบียบวาระอื่น ๆ ผมอยากนำเสนอ แต่ว่าเมื่อกี่ท่านนายกองค์การฯ ได้ชี้แจงว่า
พรุ ่งนี ้จะมีนายกสมาพันธ์ใช่ไหมครับ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด                   
ที่จะมาพบปะแล้วก็นายก อบจ. ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ จะมาดูสถานที่เกิดเหตุพลุระเบิด
ที่มูโน๊ะ ซึ่งผมเองได้ไปกับท่านนายกองค์การฯ แล้วก็สมาชิกสภาฯ หลายๆ ท่าน รวมทั้ง
ท่านประธานสภาฯ ในวันนั้น เราได้ดูแล้วลักษณะความเสียหายนี้มันมันใหญ่ ถ้าดูแล้ว
ลักษณะถ้าจะเยียวยาเนี่ยมันเกินความสามารถของท้องถิ่นเรา และก็ถึงระดับจังหวัด    
มันก็จะเยียวยาเป็นที ่พอใจมันก็คงเป็นไปไม่ได้  เท ่าที ่ เราดูเน ี ่ยตามระเบียบนี้                    
เขาจะเยียวยาได้ไม่เกินคนละ 200,000 กว่าบาท สูงสุดแล้วก็บ้านแต่ละคนราคาเป็น
ล้านก็มี หลายล้านก็มี เป็นแสนก็มี ดังนั้นเพื่อเป็นการเยียวยา ในลักษณะเราเนี่ยเป็น
000 

/ในฐานะเป็น… 
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 ในฐานะเป็นท้องถิ่นๆหนึ่ง พรุ่งนี้ นายกสมาคม อบจ. ได้มา ผมก็เลยอยากจะนำเสนอให้ 
อบจ. แต่ละ อบจ. เนี่ยได้ทำหนังสือหรือตั้งรับบริจาคเพ่ือ หาเงินสนับสนุนแล้วก็เยียวยา
พี ่น ้องชาวมูโน๊ะ เพื ่อเป็นส่วนหนึ ่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี ่น ้องชาวมูโน๊ะ                      
ครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ           ก็ขอขอบคุณครับสมาชิกสภาฯ จากอำเภอเมืองนะครับ ที่นำเสนอนะครับ              
เมื่อคืนยอดบริจาคก็ประมาณ 16 ล้านนะครับ ของจังหวัดนะครับ แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่
เดี๋ยวจะปรึกษาหารือนะครับ กับนายกสมาคม และก็นายกสมาพันธ์ ว่าจะช่วยเหลือ
ยังไงนะครับ ส่วนในพื ้นที ่ก็เห็นเค้าบริจาคที ่ดิน 15 ไร่นะครับ และก็ค่อยหารือ                        
ว ่าจะหาทางออกย ังไงนะครับ  เพราะว ่าความเส ียหายน ี ้จะเยอะมากนะครับ                        
บ้านนี้หายนะครับ หลายหลังอยู่นะครับ ไม่เหลืออะไรสักอย่างนะครับ บางครอบครัวก็
เสียหมดเลยนะครับทั้ง 5 คน เหลือคนเดียวนะครับอย่างที่ภาพข่าวที่เห็นอยู่นะครับ  

ประธานสภาฯ           มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมขอปิดการประชุม
สภาฯ ขอบคุณครับ 

ปิดประชุม  เวลา  ๑1.20  น. 

  



  



 


